

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v tham gia ý kiến về Dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

Nhận được Văn bản số 794/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 23/3/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về việc tham vấn ý kiến về Dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng (*sau đây gọi là “Dự thảo văn bản”*); theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

- Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3497/UBND-THKH ngày 20/3/2023 về việc giao báo cáo, làm rõ khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan xây dựng văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự án, trong đó cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới. Vì vậy, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp nghiên cứu, bổ sung nội dung nêu trên.

- Theo Dự thảo văn bản, do chậm hoàn thành việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và vướng mắc trong quy định của pháp luật về đất đai (*dự án chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục thuê đất đợt 1 – giai đoạn 1*); vì vậy, tiến độ dự án chậm so với chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 364-KL/TU ngày 14/6/2021. Để có cơ sở tiếp tục thực hiện và hoàn thành giai đoạn 1 dự án, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp căn cứ quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, đất đai và ý kiến của các cơ quan chuyên ngành về đầu tư, đất đai để tham mưu.

Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường